



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 45 ฉบับที่ 10 วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

เดือน กันยายน 2559

นายก นพ.จรรณพงศ์ บรมชนรัตน์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2559-2560

“โรตารี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นาย.นพ.จรรณพงศ์ บรรณรัตน์
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รท.นิทัศน์ วัฒนการุณ
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 28 กันยายน 2559 โดยการนำของ นาย.นพ.จรรณพงศ์ บรรณรัตน์ ภายใต้บรรณกิจ “โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์” ยินดีต้อนรับขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสรในวันนี้ คุณรัชพล นนทเดชะ , แอนน์เสมา อำนวยวัฒนกุล นำข้าวโพดมาต้ม 1 ตระกร้าใหญ่ และ แอนน์พรทิพย์ รุ่งโรจน์ชัยพร ขอขอบคุณครับ

ข่าวจากเลขฯ ๗ นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์



@ ข่าวจากเลขฯ วันที่ 24 กันยายน 2559 สถาบันขงจื้อได้ให้เกียรติเชิญสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีไปร่วมงานประกวดแข่งขันอาหารจีน ผู้เข้าร่วมแข่งขันก็คือนักเรียน นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี โดยมีสมาชิกร่วมงานได้แก่ อน.กวางสุข อนุกุลวัฒนา, อน.พุดศักดิ์ รุ่งโรจน์ชัยพร , อน.ศรีชัย เทพศิลป์ วิสุทธิ์ , นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์ ในงานนี้ท่าน อน.พุดศักดิ์ รุ่งโรจน์ชัยพร ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดอาหารในครั้งนี้ โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปขอบคุณครับ

โรคแทรกที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี ซึ่งท่านมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเรา ผมจึงแจ้งในเบื้องต้นซึ่งเป็น โครงการหนึ่ง ผมจะต้องพูดคุยกับนายกฯ และเข้าคณะกรรมการอีกครั้ง ขอขอบคุณครับ

รท.ไพศาล ปินจีเสถิกุล แจ้งข่าว



@ตามที่นายกได้กล่าวไปแล้วในวันที่ 25 กันยายน 2559 จะมีการจัดสอบเยาวชนแลกเปลี่ยนพร้อมกันทั้งภาคโดยใช้ข้อสอบที่ภาค 3330 ส่งให้มาแต่ละสโมสรเป็นข้อสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ผมได้ประสานงานกับ YEO ของอีก 3 สโมสร ให้มีการจัดสอบโดยให้ท่านอาจารย์ศรีนวล โรงเรียนสวนหญิง ประสานงานของคุณครูมาคุมสอบ และตรวจข้อสอบ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่แต่ละสโมสรทำหนังสือไปเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อให้เป็นไปตามที่โรตารีสากลกำหนดซึ่งกระบวนการครั้งนี้จำเป็นเพราะจะสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จะเดินทางเข้ามาด้วย เพราะเมื่อเข้ามาแล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาที่ไม่ถูก ไม่ควรหรือปัญหาต่าง ๆ นักเรียนทุกคนไปสอบที่ส่วนกลางที่จังหวัดนครปฐมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ทางภาคจะแจ้งสถานที่ให้ทราบอีกครั้งแต่ระหว่างนี้ภาคก็จะตรวจสอบแต่ละสโมสรว่ามีคุณสมบัติครบที่จะจัดส่งเยาวชนแลกเปลี่ยนหรือไม่ ปีนี้เกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้นกว่าเดิมสโมสรที่จะส่งเยาวชนแลกเปลี่ยนไปสอบที่ส่วนกลางได้ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน ปีนี้เปลี่ยนเป็นสมาชิก 25 คน ถึงจะส่งเยาวชนแลกเปลี่ยนได้ 1 คน ถ้าจะส่ง 2 คน ต้องมีสมาชิก 46 คน สโมสรนั้นจะต้องไม่มีการค้างค้ำบารุง RI สโมสรที่จะส่งต้องมี YEO ซึ่งได้ส่งไปเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่ทางภาคที่ได้จัดขึ้นทั้งรอบเช้ารอบบ่ายซึ่งถ้าสโมสรใด ขาดอย่างไร อย่างหนึ่ง ถึงจะสอบผ่านไปแล้วก็อาจจะถูกปรับตก เป็นมาตรฐานกลางทั้งภาคจะทำให้เกิดความเสมอภาค มีความกระจำ โปร่งใส ขอขอบคุณครับ

วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 นายกแจ้งข่าว
- วาระที่ 4 สนเทศโรตารี โดย อน.อภิรักษ์ คงมาลัย
- วาระที่ 5 สนเทศอาชีพ
- วาระที่ 6 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

บางท่านอาจจะใช้ถึง 1 แสนกิโลเมตร ใช้จนยางระเบิดแต่รถอาจจะไม่พลิกคว่ำ ยางรถยนต์ ประสิทธิภาพในการใช้งานเต็มเลยตั้งแต่เราใส่ใหม่ครบ 10,000- 20,000 km และอายุงานของ ยางรถยนต์ อายุงานการใช้งานประมาณ 20,000 -50,000 กม. เมื่อถึง 50,000 กม.ประสิทธิภาพ ของยางก็เสื่อม เชื้อคยาว่าเสื่อมหรือเปล่านั้นเกี่ยวกับไบปิดน้ำฝนแข็งต้องปรับเปลี่ยน รถบ้าน เรามีหลายยี่ห้อ โตโยต้า อิซูซุ นิสสัน บีเอ็มดับเบิลว เป็นซ์ ถ้าต้องเปลี่ยนยางถ้าเป็นรถโต โยต้าควรใช้ยาง ดอกยางนุ่ม เช่น บริดจ์สโตน เพราะตัวรถเบามากด้านท้ายจะเบามาก ถ้ารถ ยุโรป ก็ใช้ ฟิลล์สโตน หรือ กูดเยียร์ เพราะจะมีส่วนผสมของแป้งเยอะจะสึกช้าสักหน่อย ฝั่ง ยุโรป น้ำหนักตัวรถจะมากด้วยแรงกดยาง ถ้ายางบริดจสโตน ดอกยางจะหมดไว รถหน้าฝนก็ ต้องเช็คผ้าเบรก หมดหรือไม่ เวลาหน้าท่วมรถเราอาจจะต้องลุยน้ำขึ้นจากน้ำใหม่ๆ เบรกจะไม่ อยู่ จะลื่นท่านก็ต้องกดเบรกบ่อย ๆ หน่อยสัก5-6 ครั้งเพื่อรีดความชื้นจากผ้าเบรกให้มันแห้ง บางท่านไม่รู้เมื่อขึ้นจากน้ำก็วิ่งเร็วเลยพอเวลาเบรคก็เอาไม่อยู่ มีแรงเฉื่อยลื่นอาจจะชนได้

อ.ไกรวุฒิ สีตลกาญจน์ แจ้งข่าว



@ วันนี้ผมมีข่าวมีแจ้งก็คือ ปีนี้ผมเป็นประธานสมาชิกภาพเป้าหมายหลักของเราที่ได้คุยกัน ไว้ตั้งแต่ต้นปีบริหารว่าสมาชิกของเราค่อนข้างน้อยลงไป ส่วนหนึ่งก็ได้ออกไปด้วยความไม่ สะดวกหลาย ๆ ด้าน ปีนี้ความตั้งใจของผมเองและสโมสร ฯ อยากให้สมาชิกมองหาบุคลากร ในชุมชนของเราเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ๆ ของสโมสรของเราเพราะตอนนี้เรามี 40 กว่าท่าน และยังต้องการบุคลากรมาช่วยสโมสรบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งในต้นปีนี้เราก็รับมาแล้ว 2 ท่าน และยังมีอีกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมหลายครั้งแล้ว ผมได้พูดคุยกับท่าน อ.ศรีชัย เทพศิลป์ วิสุทธิ์ ท่านเป็นกำลังสำคัญที่มองหาสมาชิกใหม่ ๆ ของเราด้วยส่วนนี้ก็ฝากกับทุก ๆ ท่านด้วย @ ตั้งแต่ต้นปีสโมสรได้มีความก้าวหน้าในการทำกิจกรรมได้หลายๆกิจกรรมหลายกิจกรรม สโมสรสรรไม่ค่อยได้ทำมาก่อน ต้องขออภัยว่ากิจกรรมที่ท่าน รท.ไพศาล ปิณฉิเสศิกุลเข้ามา ดูแลตรงนี้ก็คือ YE นักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งเราให้การสนับสนุนสโมสรอินเตอร์แอดแห่งหนึ่ง ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ส่วนโรตาแอดจะอยู่ระดับอุดมศึกษาอายุ 18-30 ปี ซึ่งเมื่อหลาย ๆ ปีก่อนเราเคยสนับสนุนอยู่ที่วิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรีและก็มี การล้มเลิกไป ซึ่งผมได้ปรึกษาท่านนายก นพ.จรรยาพงศ์ บรมธนรัตน์ ว่าเราได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรีและผมได้ทาบทามกับท่านผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยไว้บ้างแล้ว ว่าทางสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะก่อตั้งสโมสร

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี จัดทำ โครงการทำสิริรถใหม่ให้ตำรวจจราจร



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมงาน แข่งขันปรุงอาหารจีน ณ สถาบันขงจื้อ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี



ข่าวจากนายก นพ.จรรยาพงศ์ บรมธนรัตน์



@ ภาค 3330 จัดทำโครงการสร้างเสริมการรักการอ่าน “เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปีโรตารีสากล โดยมอบหนังสือให้กับ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทางภาค 3330 ให้สโมสรโรตารี สุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ผมได้ติดต่อกับ รท.ชัชชัย ตั้งต้นตระกูล ประธานบริการ ชุมชน และได้แจ้งความจำนงว่าจะมอบหนังสือให้กับโรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวัง ยายหูน) เมื่อได้รับมอบหนังสือจากทางภาคแล้ว ผมจะแจ้งให้เพื่อสมาชิกทราบและนำไป ให้กับทางโรงเรียนต่อไป @ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีได้ จัดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวนักเรียนไปสอบคัดเลือกเป็น YE ต่อไปมีนักเรียนจาก สโมสรในอำเภอเมืองฯ คือสุพรรณบุรี, ป่าเลไลยก์, เพชรสุพรรณ และสุพรรณนิการ์ สโมสร ละ 1 คน สำหรับ สร.สุพรรณบุรีคุณไพศาล YEO จะส่งหลานสาวไปในปีหน้า @ โครงการ ปรับปรุงสิริรถตำรวจจราจร – รท.ชัชชัย แจ้งมาว่าขณะนี้ได้ทำสิริรถใหม่ ให้รถตำรวจจราจร เรียบร้อยแล้วและขอนัดสมาชิกไปทำพิธีมอบในวันพุธนี้ 29 กันยายน 2559 ณ สถานี ตำรวจอำเภอเมือง เวลา 9.00 น. ขอเรียนเชิญสมาชิกไปทำพิธีมอบด้วยกันครับ แต่งกายเสื้อ ยืดสีฟ้า @แอนน์นฤมล ศรีวิลาสาน์ ประสบอุบัติเหตุจากการไปร่วมปั่นจักรยานในวัน CAR FREE DAY เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 กระจกคันขาซ้าย บริเวณใกล้ข้อ สะโพกหักได้ทำการผ่าตัดและพักฟื้นที่ตึกพิเศษบรรหาร1 รพ.เจ้าพระยาบรมราชผมและ นยล.สมชัย โสภาศรีพันธ์ ได้เป็นตัวแทนไปเยี่ยม เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ที่ ผ่านมา ขอให้แอนน์นฤมล มีอาการดีขึ้นเร็ววันครับ @ ผู้ว่าการภาครับเลือก



นพ.พีระ พาร์มไพบูลย์ ได้มอบหมายให้ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัด Pre-Pets ของพื้นที่ 23-30 ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมเยี่ยมแอนันตมุล ศรีวรสาสน์ ประสบอุบัติเหตุ ณ รพ.เจ้าพระยา ยมราช



สนเทศโรตารี อน.อดุลย์ วราเอกศิริ



@ สมาชิกโรตารีเรียนกับการประชุม ตามมาตรา 6 ในธรรมนูญของสโมสรโรตารี เดิมได้กำหนดในเรื่องการประชุมไว้ว่า สโมสรจะต้องจัดให้มีการประชุม ประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้งตามวัน และเวลาที่สโมสรได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของสโมสร อย่างเช่นสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ได้กำหนดประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธ เวลา 20.00 -21.00 น.(หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีแจ้งสมาชิกทราบ) นอกจากการประชุมปกติประจำสัปดาห์แล้วในธรรมนูญฯยังได้กำหนดให้มีการประชุมประจำปีอีกด้วยเพื่อสโมสรจะได้จัดให้มีเลือกตั้งเจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารสำหรับปีบริหารถัดไป ทั้งนี้ไม่ช้ากว่าวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น ๆ นอกจากนี้ตามมาตรา 9 ในธรรมนูญของสโมสรโรตารีในบทบัญญัติทั่วไปหมวด 1 ยังได้กล่าวอีกว่า “สมาชิกทุกคนควรเข้าประชุมตามปกติของสโมสรและเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ งานและกิจกรรมอื่น ๆ ของสโมสรอีกด้วย” ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนจะต้องถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการประชุมก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อกลางปี 2559 ได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติ (ของโรตารีสากล) สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องการประชุมคือ **การประชุม** สโมสรสามารถเปลี่ยนแปลง วัน เวลา การประชุมได้และสามารถยกเลิกการประชุมได้ ตราบเท่าที่สโมสรมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตามสโมสรสามารถจะทำตามข้อกำหนดเดิมเกี่ยวกับการประชุมและยกเลิกการประชุมได้ (การยกเลิกการประชุมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เราได้ปฏิบัติอยู่แล้วคือ

ในสัปดาห์วันพุธใดที่ตรงกับวันหยุดราชการ หรือด้วยเหตุที่กระทบกับสมาชิก ก็จะยกเลิกการประชุม (งดประชุม) โดยแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้า **สมาชิกควรปฏิบัติตนเช่นไรในการประชุม?** มีบทความ ข้อเขียนจากอดีตผู้ว่าการภาคท่านหนึ่งได้กล่าวถึงการประชุมอบรมที่ประทับใจ ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของท่าน ซึ่งท่านมีความประทับใจและชื่นชมในพฤติกรรมของสมาชิกที่เข้าประชุม/อบรม ไว้ 3 เรื่องด้วยกันซึ่งท่านอยากเห็น ความประทับใจเช่นนี้ในภาค 3330 เช่นกัน**การบริหารเวลา** ผู้เข้าประชุม / อบรม รวมทั้งผู้นำการอบรม/ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง จะต้องถึงห้องประชุมก่อนเวลา คือทันเวลาที่จะเริ่มประชุมและนั่งรอการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการเดินไปเดินมาหากมีกิจกรรมก่อนเปิดประชุม ก็ควรยุติทันทีเพื่อให้ผู้นำการประชุมดำเนินการต่อไป เรื่องเวลาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก สรุปคือ ต้องเป็นคนตรงเวลา อย่าถือคติหรือพูดปลอบใจตัวเองว่า “มาสายดีกว่าไม่มา” **การตั้งใจฟัง** เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู้เข้าประชุม/ อบรมทุกคนจะต้องตั้งใจฟังผู้พูดตั้งแต่ท่านแรก จนถึงท่านสุดท้ายโดยไม่ทำเสียงดังระหว่างประชุม/อบรม ไม่พูดคุยกันในโต๊ะ งดใช้โทรศัพท์ เพื่อความเพลิดเพลิน หรือพูดคุยกับผู้อื่นผิดที่ ผิดเวลา แฉมเสียงดังรบกวน ทำให้สมาชิกข้างเคียงขาดสมาธิการฟัง”และการพูดของวิทยากรบนเวที” - ไม่มีการยื่นจับกลุ่ม คุยกัน (เป็นการแสดงออกถึงการไม่เคารพ ให้เกียรติผู้กำลังพูด/ ประธาน/วิทยากร - ไม่มีการเดินเข้า – เดินออกระหว่างการประชุม -ไม่หนีกลับก่อนเลิกประชุม สรุป การไม่ตั้งใจฟัง ถือเป็น การไม่ให้เกียรติ ไม่มีการยาทอย่างร้ายแรง ในการประชุมครั้งนั้น การแสดงความคิดเห็น หากมีการสอบถามควรสอบถามในเชิงสร้างสรรค์ ไม่อวดรู้ จนเกินงาม หากมีคำถาม หรือจากผู้นำอภิปราย ผู้เข้าประชุม/อบรม ควรมีความกระตือรือร้นหรือกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น เรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับสโมสรของตนเอง สรุปทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นการปฏิบัติตนของสมาชิก ในการประชุมซึ่งอยากเห็น ให้เกิดขึ้นในสโมสรแห่งนี้ ขอขอบคุณครับ

สนเทศอาชีพ ทร.ชัชชัย ตั้งต้นตระกูล



@ วันนี้กระผม ได้รับเกียรติมาสนเทศ เรื่องรถหน้าฝน และจะเน้นเรื่องยางครับ ยางรถยนต์มีความสำคัญมากบางท่านนึกว่าเรื่องยางใช้อย่างไรก็ได้ 1 หมั่นกิโลเมตร 2 หมั่นกิโลเมตร